



ISSN.01257765  
NEWSLETTER

# ดอนขังใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://com.pbru.ac.th/pr>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 31 ฉบับที่ 29

วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2551

โครงการเผยแพร่นวัตกรรมระดับชาติ โครงการโลกวัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรม



พิธีซ้อมใหญ่การแสดงนาฏศิลป์ไทย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551

ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



## อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก”



สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคม  
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพชรบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ  
การเรื่อง“การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551  
เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง  
ประชุม 612 สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลပ် อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งการดำเนินการ  
อบรม เริ่มจาก อาจารย์มธุรส ปราบไพรี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม  
อบรมได้ทราบถึงขั้นตอนการทำหนังสือสำหรับเด็ก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำหนังสือสำหรับเด็กและนำไป  
เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจภายในงานมีการจำลองภาพในการทำหนังสือสำหรับเด็ก เพื่อเป็นสื่อจูงใจให้ทุกคนได้ปฏิบัติจริง



การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักพิมพ์ชมรมเด็ก อาจารย์สมนึก  
พานิชกิจ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรื่อง ภาพประกอบ  
หนังสือสำหรับเด็ก การฝึกปฏิบัติการจัดทำรูปเล่ม หนังสือสามมิติและสื่อประกอบ  
การจัดทำนิตยสารการ ทำให้คณาจารย์ นักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา และนักศึกษาจีน  
ที่เข้าอบรม จำนวน 120 คน ได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติได้ จึงขอขอบพระคุณ  
คณะวิทยากรมา ณ โอกาสนี้

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ

### 挑拨离间

อ่านว่า : เตี้ยว ปอ หลี เจี้ยน แปลว่า : วิวสัณตีน (คนที่ได้ดีแล้วลิมตัว)

### อบรมเชิงปฏิบัติการ



อ่านตอนขงใหม่ได้ที่  
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

- เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308  
<http://oem.pbru.ac.th/pr>
- ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลပ် อธิการบดี  
รศ.สุเทพ ลิมอรุณ  
ผศ.สุรินทร์ สายกฤษณะ  
ผศ.ศรัชย์ เย็นแปรม  
ผศ.รวีวงศ์ ศรีทองรุ่ง  
ผศ.จรัญญ์ พิริยะนันท์  
ผศ.สมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์  
รศ.ชัยยศ วีระเดชพงศ์



- บรรณาธิการ : ผศ.รพีพรรณ เขียมเดช  
หัวหน้ากองบก. : นางอัญญา ถาวรเวช  
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช  
: นางสาวสุนันหา รักษาราษฎร์  
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์  
คณะ/สำนัก/สถาบัน



## สายธารวัฒนธรรมไทยสู่...จีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.ศรชัย เย็นเปรมรองอธิการบดี นำทีมสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาไทย และกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 38 คน ไปดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิบสองปันนา และนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ในช่วงวันที่ 20-25 ธันวาคม 2551 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมากกว่า 10 ปีแล้ว โดยดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีเป็นสถาบันแรก และขยายความร่วมมือไปที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง วิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี คณะเซียงซือหู สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปเยือนในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์เป็นครั้งแรกเป็นมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิบสองปันนา ซึ่งอยู่ที่สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน

ส่วนการนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 หลังจากที่เคยนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปแสดงที่วิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง และในการประชุมอาเซียนที่มณฑลกลางโจว ซึ่งประสบความสำเร็จในการเผยแพร่เป็นอย่างดี

การแสดงนาฏศิลป์ไทยตามโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้เป็นการนำชุดนาฏศิลป์ไทยที่งดงาม สื่อถึงวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับภาวะวิกฤตของประเทศไทยที่ต้องการฟื้นฟูการท่องเที่ยว การแสดงครั้งนี้จึงเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานที่ดำเนินโครงการความร่วมมือมาแล้ว 4 ปี เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย และประเทศไทยเพื่อจูงใจให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น

การดำเนินงานถือว่าสมบูรณ์มาก เพราะมีการฝึกซ้อมมานานนับเดือน และมีพิธีซ้อมใหญ่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน โดยมี อาจารย์ภมร

พรหมณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลัษ อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้แนวนโยบายว่า “ขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือเพื่อประเทศไทย” ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาไทย-จีน ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก

การแสดงประกอบไปด้วย 9 ชุด ได้แก่ ระบำกนิรร้อน เซ็งกะโป ระบำศรีวิชัย เซ็งโปงกลาง ระบำทวารวดี ระบำตาลีกีบัส โชนชุดหนุ่มนางจับนางเบญจกาย จินตลีลา และ รำวงมาตรฐาน โดยอาจารย์ยุทธิ เย็นเปรม เป็นหัวหน้าทีมจัดทำสูจิบัตรที่สวยงามมีทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ฝึกซ้อมโดย ผศ.ทิพยา พิริยะนนท์ , ผศ.โสภากิ มังวังตะโก และอาจารย์จิตรสุภวัฒน์ สำราญรักษ์ สาขาวิชา นาฏยการแสดง และแสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชา นาฏยการแสดง ตลอดจนมีการบรรยายประกอบเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

นับเป็นมูลค่าเพิ่มของนักศึกษาที่ได้มีโอกาสแสดงฝีมือทั้งภายในมหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ ถือเป็นการแสดงระดับชาติ ที่ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในฝีมือ เพิ่มทักษะประสบการณ์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ เป็นมูลค่าเพิ่มที่ดียิ่งสำหรับนักศึกษาที่เพิ่มทักษะ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งควรขยายด้านการเพิ่มทักษะและมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชา เพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย

สายธารวัฒนธรรมไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นสายธารที่เชื่อมความสัมพันธ์โครงการความร่วมมือทางวิชาการให้กระชับแน่นแฟ้น และเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกที่มีค่าของชาติไทยให้อยู่คู่กับเมืองไทยและทั่วโลกสืบไป

... สวัสดิ์ ...

# กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



## โครงการทุนการศึกษา

### ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อน

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันมหาบัณฑิตแนะแนว ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE INTERNATIONAL (ESLI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ศูนย์จีนศึกษา และสถาบันขงจื้อ จะจัดสรรทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 10 เมษายน 2552 และโครงการค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และผู้สนใจได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนรวมทั้งเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในช่วงปิดภาคเรียน

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนเรียนฟรีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ๆ ละ 5 ทุน (รวม 10 ทุน) ซึ่งจะเปิดรับสมัครขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 มกราคม 2552 โดยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี สามารถเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับ English Camp) ความยาวไม่เกิน 100 คำ หรือภาษาจีน (สำหรับ Chinese Camp) ความยาวไม่เกิน 400 คำ ในหัวข้อ "ทำไมจึงสนใจเรียน Summer Camp ที่มหาวิทยาลัยบูรพา" พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ E-mail:cgimsu@hotmail.com โดยจะประกาศผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552

## กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "หัวหมากเกมส์"

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "หัวหมากเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ซึ่งในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

1. ประเภทกรีฑา (แข่งขันระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2552)

กรีฑาชายประเภท	100	เมตร
กรีฑาชายประเภท	200	เมตร
กรีฑาชายประเภท	400	เมตร
กรีฑาชายประเภท	800	เมตร
กรีฑาชายประเภท	1,500	เมตร
วิบากประเภท	3,000	เมตร
วิบากประเภท	5,000	เมตร
กรีฑาหญิงประเภท	5,000	เมตร
กรีฑาหญิงประเภท	10,000	เมตร

2. ประเภทมวยสากล (แข่งขันระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2552)

มวยสากลรุ่น	54	ก.ก.	แบบตั้มเวท
มวยสากลรุ่น	57	ก.ก.	เฟเธอร์เวท

3. วอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมชาย และทีมหญิง (แข่งขันระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2552)

ในการนี้ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งแรงใจร่วมเชียร์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มา ณ โอกาสนี้

## การจัดตั้งชมรมของนักศึกษา

### ม.ราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2552

อาศัยอำนาจตามข้อ 85 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ.2548 ในการจัดตั้งชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้การจัดตั้งชมรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับข้อ 85 (1),(2),(3),(4) จึงขอประกาศให้นักศึกษาที่มีความสนใจในการทำกิจกรรมร่วมกัน และ ร่วมกันจัดตั้งชมรม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาที่ร่วมกันจัดตั้งชมรมจะจัดตั้งชมรมได้โดยไม่ถูกพิจารณาจากสภานักศึกษาให้ยุบชมรม
2. ชมรมที่สภานักศึกษามีมติให้จัดตั้งชมรมได้ให้ทำบันทึกข้อความยืนยันการจัดตั้งชมรม
3. ชมรมต้องมีรายชื่อสมาชิกเข้าชื่อกันจัดตั้งชมรมไม่น้อยกว่า 50 คน โดยสมาชิกมาจากคณะวิชาต่าง ๆ

ไม่น้อยกว่า 2 คณะ

4. รบรรายชื่อคณะกรรมการก่อตั้งชมรมและข้อบังคับต่าง ๆ ของชมรม

5. ลักษณะกิจกรรมของชมรมให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับการส่งเสริมวิชาการ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์

นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มการจัดตั้งชมรมได้ที่ หน่วยชมรมและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 และส่งแบบฟอร์มการจัดตั้งได้ที่ องค์การบริหารนักศึกษา ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.00-17.00 น.

## รับสมัครผู้สมัครดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2552

อาศัยอำนาจตามข้อ 42 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ.2548 ในการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ตามข้อ 40 (1) แห่งข้อบังคับดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดการรับสมัคร และการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ ตามรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง

ที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	สถานที่
1	วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551 - วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 (09.00-15.00 น.)	รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ/ภาคพิเศษ	กองพัฒนานักศึกษา
2	วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552	ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การ นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ	กองพัฒนานักศึกษา
3	วันพุธที่ 14 มกราคม 2552	ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารนักศึกษา	หอประชุมมหาวิทยาลัย- ราชภัฏเพชรบุรี
4	วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552	ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ/ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552	กองพัฒนานักศึกษา

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้ง ผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ตาม ข้อ 41 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

(1) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา ยกเว้นโทษ ว่ากล่าวตักเตือน

(2) นายกองค์การบริหารนักศึกษา และรองนายกองค์การบริหารนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

(3) นายกองค์การบริหารนักศึกษา ต้องได้คะแนน เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 ถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

(4) หลังจากได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องได้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาถัดไป

(5) กรรมการองค์การบริหารนักศึกษาที่ได้รับเลือกตั้ง จะต้องไม่มีตำแหน่งอื่นใดในสถานศึกษา สโมสร นักศึกษา คณะ ชมรม และชุมนุม

(6) เป็นผู้เสียสละพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับ องค์การบริหารนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

(7) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข



## สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช

อาจารย์ภาคย์ พรหมณ์แก้ว รองประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช ซึ่งมีกิจกรรมการฟังธรรมบรรยายโดยพระครูปลัดกล้า



วีรุตโน เลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และมีการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชสุวรรณมณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 70 คน เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาภายในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทำให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและระลึกถึงพระคุณของพ่อ

## นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สอบธรรมศึกษาสนามหลวง

อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า แม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอกเป็นประจำทุก ๆ ปี สำหรับในปีที่กำหนดการสอบในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เล็งเห็นว่าการที่นักศึกษาได้เข้ารับการเรียนในรายวิชาตามหลักสูตรธรรม สนามหลวงของคณะสงฆ์ จะเป็นการส่งเสริมการเป็นคนดี มีจริยธรรม ซึ่งนอกจากการเรียนในภาคทฤษฎี ยังมีการศึกษาในภาคปฏิบัติ เช่น มารยาทไทย ศาสนพิธี



นอกจากนี้หากนักศึกษาสามารถสอบผ่านธรรมศึกษา ในระดับชั้นต่าง ๆ จะเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาต่อไปในอนาคต ทางสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จึงจัดส่งนักศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ในการสอบตามวัน และเวลาดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 67 คน ซึ่งการสอบปีนี้เป็น การส่งสอบเป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งผลการสอบเมื่อปีที่ผ่านมา นักศึกษาสามารถสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก รวมทั้งสิ้น 67 คน สำหรับผลการสอบในปีนี้จะนำมารายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

## ข่าวจากสำนักวิทยบริการ ฯ

รศ.สุวรรณ ชูดีมนต์ และ อาจารย์สมสุข แคมคำ ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดซื้อและจัดหาเครื่องกันหนาว เพื่อส่งบริจาคให้ผู้ประสบภัยหนาว ณ วัดสระพังทอง บ้านนาบอน ตำบลนาข้าว อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2551



### กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สาธารณะเป็นการพิจารณาเรื่องสำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่

1. การพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ ปรัชญามหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย (เดิม) การวิจัยการพัฒนาแผนแม่บทมหาวิทยาลัย (2552-2554) และภารกิจของคณะกรรมการ ฯ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 จึงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ยุทธศาสตร์สนับสนุนกิจกรรมเชิงคุณภาพมาตรฐานนักศึกษา/สถาบัน และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น/ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบในกรอบยุทธศาสตร์ และได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการไปประชุมพิจารณาเพื่อยกร่างแผนดำเนินการ/กิจกรรมโครงการสนับสนุน/ส่งเสริมในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

2. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะโครงการ “การพัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บนพื้นฐานการวิจัยเชิงพื้นที่” โดยกลุ่ม นบร. รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่นำเสนอ

3. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า ฯ และหากมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

4. ที่ประชุมรับทราบการสรรหาอธิการบดี รายงานประจำปี 2550 ของมหาวิทยาลัย โครงการ “ในหลวงทรงเยี่ยมราษฎร 50 ปี (2550-2551)” และสรุปรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2551

5. ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณ จากผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯ ในวงเงิน 200,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญสร้างซุ้มถวายหลวงพ่อกุดน้อย ทั้งนี้ให้นายกองค์การนักศึกษาไปดำเนินการเชิญชวนให้นักศึกษาบริจาคสมทบและมารายงานผลให้ที่ประชุมทราบ

## มติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 7/2551

สืบเนื่องจากการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  
2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีสาระสำคัญ  
โดยสรุป ดังนี้

1. การจัดทำ Sandwich Program of Master of  
Engineering (M.Eng) in Water Resources Engineer-  
ing

ขณะนี้ อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ได้ประสานกับ  
University of Kassel Republic of Germany แล้ว โดย  
University of Kassel Republic of Germany ยินดี  
จะส่งอาจารย์มาช่วย 1 คน โดยที่มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่า  
ตอบแทนให้ประมาณ 20,000 บาท พร้อมกับจัดที่พักและ  
การทำวีซ่า ซึ่งตอนนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ได้ลงนามข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว

2. การจัดทำวารสารวิชาการ

2.1 การดำเนินการด้านวารสารวิชาการราชภัฏ  
ตะวันตกและวารสารบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือ  
กันของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งสี่แห่ง ให้ใช้ระเบียบเดียวกัน  
ในด้านการได้มาซึ่งบทความวิชาการ การตรวจพิจารณาและ  
การประเมินคุณภาพทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งใช้ระเบียบ  
เดียวกันในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระเบียบในข้อที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่า  
ตอบแทนนั้น ขอให้กรรมการและเลขานุการนำไปปรับแก้  
ใหม่ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม พร้อมทั้งขอให้ระบุภาระ  
หน้าที่ของผู้ดำเนินงานทุกฝ่ายให้ชัดเจน

2.2 ขอให้สำนักบัณฑิตศึกษาของทุกมหาวิทยาลัย  
ดำเนินการตามมติของที่ประชุมสำนักบัณฑิตศึกษาโดยเร่งด่วน  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบการจัดทำวารสาร  
สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับผิดชอบ  
การจัดทำวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
หมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบ  
การจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์)

3. แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏภูมิภาคตะวันตก

3.1 ควรให้กองแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย  
ทุกแห่งมีศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ เพื่อให้การประสาน  
ความร่วมมือของเครือข่ายและการดำเนินงาน เป็นงานประจำ  
ที่ไม่ได้ยึดติดกับผู้บริหารหรือคณะผู้บริหาร

3.2 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก  
ควรจะต้องทำเรื่องของศิลปวัฒนธรรมให้เด่นชัด เนื่องจาก  
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีศักยภาพสูง

3.3 เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเครือข่าย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกเป็นแผนที่จะต้องมี  
ผลกระทบและผูกพันระยะยาว ที่ประชุมจึงเสนอให้ที่  
ประชุมของอธิการบดีชุดใหม่พิจารณา

4. การส่งมอบงาน

เนื่องจากการหมดวาระของอธิการบดีและคณะ  
ผู้บริหาร กำลังจะสิ้นสุด เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ศกนี้  
จนถึงเดือนมกราคม 2552 ที่ประชุมจึงมอบให้กรรมการ และ  
เลขานุการ เตรียมสรุปรายงานและส่งมอบงานให้แก่คณะ  
กรรมการชุดใหม่

### แต่งตั้งผู้รักษาราชการ ตำแหน่งรองอธิการบดี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (9) มาตรา 32  
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 012/  
2551 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการตำแหน่งอธิการบดี สั่ง ณ  
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 นั้น เพื่อให้การบริหาร  
งานในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง  
จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการตำแหน่งรองอธิการบดี ดังนี้

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. รองศาสตราจารย์สุเทพ        | ลิมอรุณ    |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ | สายกฤษณะ   |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัชัย   | เย็นเปรม   |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  | ศรีทองรุ่ง |

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2551

### เจ้าหน้าที่ ส.ค.ส.

งานทรัพย์สินและรายได้ สำนักงานอธิการบดี  
เจ้าหน้าที่ ส.ค.ส. ปี 2552 วาคนแผ่นละ 10 บาท โทลละ  
110 บาท สนใจติดต่อได้ที่ งานทรัพย์สิน โทร. 1119



# สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ หมู่บ้านรู้รักสามัคคี  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่

ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่บ้านรู้รักสามัคคีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโค้งตาบาง หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยเริ่มจากพิธีในภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่



พระสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์เขาน้อยเจริญธรรม จากนั้นประชาชน ข้าราชการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณสำนักสงฆ์เขาน้อยเจริญธรรม และถนนเข้าหมู่บ้านโค้งตาบางเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร

ในภาคค่ำช่วงของพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ภรพราหมณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให้การต้อนรับในพิธีดังกล่าว ได้แก่ ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, อาจารย์ยุธรี เย็นเปรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ ผศ.สมบุรณ์ ขจรเดชะศักดิ์, ผศ.ดร.สรिता บัวเขียว และประชาชนบ้านโค้งตาบาง จำนวน 300 คน ได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกันนั้นได้มีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 81 ลูก หลังจากเสร็จสิ้นพิธี มีการแสดงจากคุ้มต่าง ๆ ของหมู่บ้านจำนวน 13 คุ้ม เช่น การรำถวายมือ การแสดงลิเกพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การรำดาบ

และศิลปะในการป้องกันตัวของชาวบ้านในลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ทางสถาบันวิจัย ฯ ยังได้นำนักศึกษา สาขาวิชาภาพยนตร์แสดงในโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับชาติไปร่วมแสดงในชุด ระบายไตรรัตน์ ตั้งกะโป่ ตั้งโป่งกลาง และจินตลีลาประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง โดยมี ผศ.ทิพยา พิริยะนนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ และ ผศ.โสภณ กิมวังตะโก ประธานสาขาวิชาภาพยนตร์เป็นผู้ฝึกซ้อม และควบคุมการแสดง ในการนี้ทางสถาบันวิจัย ฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติได้อย่างยิ่งใหญ่มา ณ โอกาสนี้

## ขอเชิญเข้าฝึกอบรมและร่วมการประชุมวิชาการ

อาจารย์ยุตรี เย็นเปรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งเรื่องฝึกอบรมและร่วมการประชุมวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสภาแห่งชาติ สาขาปรัชญา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กำหนดให้มีการจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานของอาหารไทย” ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2551 ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อ ภารกิจวิทยาการ หรือ โทร.0-2579-1738 , 0-2561-2445 ต่อ 557, 560

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP Research Journal) โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ศิลปศาสตร์การศึกษา สถาปัตยกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ โทร.0-2282-9009-15 ต่อ 6091,6094

3. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความต้องการที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงวิชาการนำเสนองานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจะจัดให้มีการประชุมราชภัฏวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ราชภัฏกับการวิจัยท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย” ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์ ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี สนใจติดต่อเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ โทร.02-2432246-7 ต่อ 228, 236

4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จะให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยโครงการวิจัยดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาศักยภาพ การผลิต การยกระดับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ รายละเอียดดังกล่าวจะตั้งข้อกำหนดโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552 สนใจติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ โทร.034-255808 โทรสาร 034-219013

5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ เพื่อรับทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทในโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. Window I (โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย) ประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

1. จำนวนทุน 120 ทุน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 60 ทุนในสาขาวิทยาศาสตร์
2. ลักษณะโจทย์วิจัย ใช้โจทย์ของผู้ประกอบการเป็นวิทยานิพนธ์
3. จำนวนเงินทุน ทุนละไม่เกิน (เงินสด) 300,000 บาท (แบ่งเป็นจาก สกว. 280,000 บาท และผู้ประกอบการ

ร่วมทุนมูลค่าเทียบเท่า 35,000 บาท โดยต้องเป็นเงินสด 20,000 บาท และ In kind เทียบเท่า 15,000 บาท)

#### 4. การดำเนินการ

4.1 อาจารย์ผู้สนใจลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเพื่อประมวลผลคัดเลือกที่ [http:// biodata.trf.or.th](http://biodata.trf.or.th) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2551

4.2 สกว. จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการรับทุนในวันที่ 1 มกราคม 2552

4.3 อาจารย์ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งข้อเสนอโครงการที่ [www.trfmag.or.th](http://www.trfmag.or.th) ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2552 รายละเอียดเพิ่มเติมของการส่งข้อเสนอโครงการ ฯลฯ [www.trfmag.org](http://www.trfmag.org) หรือ ติดต่อสอบถาม โทร 086-448-4026 , 086-777-1895, 086-441-7063 , 0-2739-2387 , 0-2626-4423 หรือ 0-2739-2418-9 ต่อ 152 , 167 โทรสาร 0-2326-4423-4

### สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมแข่งขันคัลลิ่งโค



เมื่อวันที่ 4 และ วันที่ 10 ธันวาคม 2551 อาจารย์วันิดา มากศิริ นำนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมแข่งขันคัลลิ่งโค ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในงานเกษตรกำแพงแสน โดยทีมประเภทชายแข่งขันในวันที่ 4 ธันวาคม 2551 และทีมประเภทหญิงแข่งขันในวันที่ 10 ธันวาคม 2551 สำหรับผลการแข่งขันทีมคัลลิ่งโค ประเภทหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษา เป็นการฝึกประสบการณ์ และทักษะทางวิชาชีพด้านสัตวบาล

### มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552

**ภาคปกติ ประเภทคัดเลือก (โควตา)** ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2552

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 3 เมษายน 2552

รับสมัคร 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2552 ประกาศผลการคัดเลือก 18 พฤษภาคม 2552

**ภาคพิเศษ** จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 21 พฤษภาคม 2552

**ภาค กศ.บป.** จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 16 พฤษภาคม 2552

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 0-3249-3279, 0-3249-3312, หรือ 0-3249-3300-307 ต่อ 1106, 1111, 1166, 1141

Website : <http://acad.pbru.ac.th> หรือ <http://service.pbru.ac.th>



# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

## เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2552

### ภาคปกติ ประเภทคัดเลือก (โควตา)

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2552

### ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

- จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 3 เมษายน 2552
- รับสมัคร 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2552
- สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ 12-13 พฤษภาคม 2552

### ภาคพิเศษ

- จำหน่ายใบสมัคร  
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 21 พฤษภาคม 2552

### ภาค กศ.บป.

- จำหน่ายใบสมัคร  
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 16 พฤษภาคม 2552

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โทร.0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 307